

การตัดสินใจสำหรับ Year 11 และ 12

ข้อมูลสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแล

ผู้เรียนอาจสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือมีเป้าหมายด้านวิชาชีพที่ต้องการมีการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือต้องการทำงานทันทีหลังจบจากโรงเรียน มีทางเลือกอยู่มากมายสำหรับผู้เรียนระหว่าง Year 11 และ 12 ทั้งในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การฝึกอบรมทักษะและการทำงานจริง

แผนการเรียนและหลักสูตรทางเลือกสำหรับนักเรียน Year 11 และ 12

ทางเลือก	รายละเอียด
หลักสูตร ATAR	หลักสูตร Australian Tertiary Admissions Rank (ATAR) โดยปกติจะเน้นในด้านวิชาชีพ ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะในหลักสูตร ATAR จะต้องศึกษาบทเรียน ATAR สำหรับ Year 12 อย่างน้อยสี่วิชา แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่มักเรียนเพื่อใช้ ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย แต่หลักสูตร ATAR ยังเหมาะสมอย่างยิ่งในการเตรียมพร้อมนักเรียนหลังจบการศึกษาและเพื่อฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
หลักสูตรทั่วไป	บทเรียนเหล่านี้มีเป้าหมายหลักสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากจบจากโรงเรียนไปแล้ว หลักสูตรทั่วไปไม่มีการจัดสอบกับหน่วยงานภายนอกอย่าง ATAR แต่จะมีกิจกรรมภาคบังคับจากภายนอกที่กำหนดไว้สำหรับนักเรียน Year 12 เป็นสัดส่วนประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของการประเมินผลโดยรวมของผู้เรียน นักเรียนสามารถศึกษาวิชาในหลักสูตรทั่วไปบางส่วนเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรพื้นฐาน	จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอ่านเขียนและ/หรือทักษะด้านการคำนวณก่อนจบ Year 12 บทเรียนเหล่านี้เน้นหนักที่การอ่านเขียนและทักษะด้านการคำนวณ และการทำงานจริง-และเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต หลักสูตรพื้นฐานไม่มีการจัดสอบ และมีกิจกรรมภาคบังคับจากภายนอกกำหนดไว้สำหรับ Year 12 เป็นสัดส่วน 15 เปอร์เซ็นต์ของการประเมินผลของผู้เรียนในหลักสูตร
เกณฑ์คุณสมบัติ VET	ผู้เรียนจะต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติด้านอาชีพ วิชาการและการฝึกอบรม (VET) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ VET เป็นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ และการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน ผู้เรียนสามารถใช้คุณสมบัติประเมิน VET นี้เพื่อรับการพิจารณาสำหรับ Western Australian Certificate of Education (WACE)
หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง	หลักสูตรที่ผ่านการรับรองเป็นแผนการเรียนรู้โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในหลักสูตร WACE หรือ VET หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมแผนการศึกษาที่มีความหลากหลาย จัดขึ้นโดยสถานศึกษา สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน หลักสูตรที่

	ผ่านการรับรองอาจจัดขึ้นเป็นหลักสูตรในโรงเรียนหรือเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยผู้เรียนสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อรับการประเมินสำหรับ WACE
หลักสูตรเบื้องต้น	หลักสูตรเบื้องต้นจัดไว้สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และ/หรือ ขอบกพร่องทางสติปัญญา วิชาที่จัดสอนจัดไว้เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถศึกษาในหลักสูตร ATAR หลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตรพื้นฐาน โดยมีการปรับเนื้อหาและ/หรือเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องกับขอบกพร่องของผู้เรียน หน่วยการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรเบื้องต้นนี้ไม่สามารถรับการประเมินสำหรับ WACE ได้